

TÌM ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN TỪ CÁC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG, PHÁT HUY Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, TÌNH HÀ TÍNH NỖ LỰC BÚT PHÁ ĐỂ THỰC HIỆN KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN

TRẦN THỊ THU HƯƠNG* - TRẦN HỒNG QUYÊN**

Phát huy những giá trị truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực dựng xây quê hương giàu đẹp, văn minh, nhằm hiện thực hóa mục tiêu “đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”⁽¹⁾.

Những giá trị truyền thống cách mạng vẻ vang của tỉnh Hà Tĩnh trong tiến trình lịch sử của dân tộc

Ngay từ đầu công nguyên, những cuộc đấu tranh của nhân dân quận Nhật Nam hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến các phong trào đấu tranh chống các thế lực từ phương Bắc được ghi trong sử sách đều có tên tuổi của nhân dân vùng đất Hà Tĩnh. Dưới các triều đại phong kiến, Hà Tĩnh đã là một vùng đất nổi tiếng giàu truyền thống văn hóa và lòng yêu nước, tinh thần bất khuất chống cường quyền, chống giặc ngoại xâm bảo vệ quê hương, Tổ quốc; từ khởi nghĩa Mai Thúc Loan, đến Đặng Tất, Đặng Dung, cho đến phong trào ủng hộ Quang Trung chống quân Thanh... Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nơi đây đã làm cho thực dân Pháp và phong kiến đầu hàng luôn phải khốn đốn vì những phong trào quyết chống “cả Triều lẫn Tây”, mà cuộc khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng

lãnh đạo hưởng ứng phong trào Cần Vương là một trong những đỉnh cao của phong trào vũ trang chống Pháp trước khi Đảng ra đời.

Kể từ khi có ánh sáng của Đảng soi đường, Hà Tĩnh trở thành một trong những cái nôi gây dựng cơ sở cách mạng ở khu vực Trung Kỳ. Sự thất bại của phong trào yêu nước theo ngọn cờ phong kiến đã thúc đẩy thế hệ thanh niên yêu nước Hà Tĩnh sớm có khát vọng vươn lên, bất chấp hiểm nguy để tìm con đường giải phóng cho quê hương. Chính từ đây đã diễn ra một sự kiện trọng đại không chỉ đối với phong trào cách mạng Hà Tĩnh, của Trung Kỳ, mà còn là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với bước ngoặt lịch sử của cách mạng cả nước - đó là sự ra đời tổ chức Đông Dương Cộng sản Liên đoàn tại Đức Thọ, Hà Tĩnh (tháng

* PGS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

** ThS, Học viện An ninh Nhân dân

(1) Tỉnh ủy Hà Tĩnh: *Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025*

12-1929). Đây là một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng, được hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam⁽²⁾. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa dân tộc Việt Nam bước sang một trang sử mới - đi theo con đường cách mạng vô sản, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, mang lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Với khát vọng đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, các thế hệ yêu nước Hà Tĩnh nhanh chóng tiếp cận với con đường cứu nước mới của Đảng Cộng sản. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chỉ hơn 1 tháng, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã được thành lập (cuối tháng 3-1930)⁽³⁾. Đây là một trong những Đảng bộ ra đời sớm của khu vực Trung Kỳ. Từ khi ra đời, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã lãnh đạo nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, viết nên những trang sử hào hùng trong dòng chảy lịch sử vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân tộc.

Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã lãnh đạo nhân dân góp phần quan trọng trong “những trận chiến đấu giai cấp rung trời chuyển đất những năm 1930 - 1931”⁽⁴⁾ - tiền đề quan trọng dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Cao trào cách mạng rộng lớn, quyết liệt của nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã làm lung lay bộ máy thống trị của chế độ thực dân, phong kiến, dẫn tới sự ra đời của 170 làng Xô- viết trong toàn tỉnh. Do vậy, dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng Cao trào Xô- viết của Hà Tĩnh đã góp phần “khẳng định trong thực tế quyền lãnh đạo và năng lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp vô sản mà đại biểu là Đảng ta; ở chỗ nó đem lại cho nông dân niềm tin vững chắc vào giai cấp vô sản; đồng thời đem lại cho đông đảo quần chúng

công nông lòng tự tin ở sức lực cách mạng vĩ đại của mình”⁽⁵⁾.

Truyền thống oanh liệt của Xô- viết Nghệ Tĩnh tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong cuộc vận động giải phóng dân tộc, khi chỉ trong vòng có 5 ngày (từ ngày 16 đến ngày 21-8-1945), dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh, toàn bộ chính quyền trong tỉnh đã thuộc về tay nhân dân; Hà Tĩnh tự hào là một trong bốn tỉnh đầu tiên của cả nước giành chính quyền thành công.

Trong 15 năm đấu tranh giành chính quyền, tỉnh Hà Tĩnh đã đóng góp những chiến sĩ cách mạng tiên phong, lẫm liệt cho đất nước. Đó là người chiến sĩ trẻ tuổi được Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công nhận là người đoàn viên đầu tiên với tám thế Đoàn viên danh dự số 1 và là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ đoàn viên thanh niên Việt Nam noi theo - Lý Tự Trọng⁽⁶⁾. Ông có quê gốc ở Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, hy sinh khi mới 17 tuổi. Hà Tĩnh là quê hương đã sản sinh cho Đảng và Tổ quốc hai Tổng Bí thư. Tổng Bí thư đầu tiên - Trần Phú, với nhiệt

(2) Ngày 24-2-1930, Lâm thời Chấp ủy Đảng Cộng sản Việt Nam ra quyết nghị chấp nhận Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Bách (Ngô Gia Tự) ký.

(3) Sau ngày thành lập Đảng, cuối 3-1930, phân cục Trung ương Đảng ở Trung Kỳ cử phái viên (đồng chí Trần Hữu Thiệu, tức Nguyễn Trung Thiên) về Hà Tĩnh triệu tập Hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh.

(4), (5) Lê Duẩn: *Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1976, tr. 39, 38

(6) Tên thật là Lê Hữu Trọng, còn được gọi là Huy. Ông sinh ra tại làng Bàn Mạy, tỉnh Na Khon - Thái Lan. Quê gốc ông ở xã Thạch Minh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (sinh ngày 20-10-1914 - hy sinh ngày 20-11-1931).

huyết cách mạng, bản lĩnh và ý chí kiên cường của người cộng sản, trong những ngày đầu dựng Đảng đầy cam go, thử thách của dân tộc, đã thể hiện tinh thần bất khuất, kiên cường trước kẻ thù, với lời dặn lại đồng chí của mình trước khi hy sinh: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”. Người con Hà Tĩnh - Tổng Bí thư Hà Huy Tập - đảm đương trọng trách Tổng Bí thư từ tháng 7-1936 đến tháng 3-1938, là giai đoạn vô cùng khó khăn của quá trình xây dựng, củng cố Đảng, đã góp phần quan trọng trong việc phục hồi tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở trên phạm vi cả nước. Khi bị thực dân Pháp bắt, đồng chí vẫn thể hiện tinh thần kiên trung, bất khuất, giữ vững niềm tin và ý chí chiến đấu của người cộng sản. Trước khi hy sinh, đồng chí nhắn gửi: “Hãy xem tôi như người còn sống”; qua đó, thể hiện niềm tin mãnh liệt, khát vọng cống hiến, chiến đấu cho lý tưởng cao cả của Đảng và để lại tấm gương đầy kiên trung, bất khuất, hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Khi bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với truyền thống bất khuất, kiên cường, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng được hậu phương vững mạnh toàn diện làm căn cứ cho chiến trường Bình Trị Thiên, chiến trường chính Bắc Bộ, phối hợp với bạn ở chiến trường Lào, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi có sự đóng góp quan trọng của quân và dân Hà Tĩnh, đặc biệt là tấm gương hy sinh cao cả của anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót - người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh, được sử sách mãi mãi khắc ghi trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Bước sang cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, với vị trí địa - chính trị

mà đế quốc Mỹ cho là vùng “cán xoong”, cần tập trung đánh phá quyết liệt trong chiến tranh phá hoại, nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với chiến trường miền Nam, Lào và Cam-pu-chia, tỉnh Hà Tĩnh không chỉ vượt qua bao gian khổ, hiểm nguy, mà còn là địa phương đầu tiên lập nên chiến công vang dội với chiến thắng ngày 26-3-1965 lịch sử, khi bắn rơi 4 máy bay Mỹ trong 1 trận đánh. Với tinh thần “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “tất cả vì tiền tuyến”, lớp lớp thanh niên Hà Tĩnh đầy nhiệt huyết xung phong lên đường ra tiền tuyến⁽⁷⁾ với quyết tâm và lời thề:

“Ngắm nhìn Hồng Lĩnh ta thề

Chưa đánh giặc Mỹ, chưa về quê hương”

Với tinh thần “xe chưa qua, nhà không tiếc”, “sông bóm cầu, bóm đường, chết kiên cường, dũng cảm”, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã coi mặt trận giao thông vận tải, bảo đảm thông suốt các huyết mạch giao thông là nhiệm vụ cấp bách, cốt yếu của toàn quân và dân. Tiêu biểu trong các tập thể là tiểu đội thanh niên xung phong của tiểu đội trưởng Võ Thị Tần, thuộc Đại đội 552, Tổng đội 55 Thanh niên xung phong của tỉnh. Sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc (ngày 24-7-1968) đã đi vào lịch sử cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước như một bản hùng ca bất hủ về tinh thần bất khuất, kiên cường, luôn sẵn sàng xả thân vì nền độc lập của dân tộc, thống nhất của đất nước. Vinh dự và tự hào khi vượt qua được cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh được công nhận là

(7) 40% số hộ gia đình của tỉnh được Chính phủ tặng bằng vàng *Gia đình vé vàng*; trên 5.000 gia đình có hai con tòng quân ra mặt trận; trên 1.500 gia đình có 3 con tòng quân ra mặt trận...

lá cờ đầu trên miền Bắc về bảo đảm giao thông vận tải và được nhận phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhì do Nhà nước trao tặng. Thắng lợi trên mặt trận giao thông vận tải của tỉnh Hà Tĩnh không chỉ góp phần quan trọng trong việc bảo vệ “huyết mạch” chi viện cho chiến trường miền Nam, mà còn góp phần buộc người Mỹ phải thừa nhận rằng “chúng tôi đã không đánh giá được đúng tinh thần cực kỳ kiên quyết và đức tính hy sinh vì sự nghiệp của người Việt Nam”⁽⁸⁾.

Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt đó, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chú trọng xóa đói nghèo, phát triển văn hóa, giáo dục..., xây dựng quê hương với những điển hình nổi bật, như giáo dục Cẩm Bình, Nhà máy cơ khí Áp Bắc, thâm canh lúa Đại Thanh, công trình thủy nông Thượng Tuy, Bộc Nguyên, Linh Cảm... Những đóng góp của tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần cho miền Bắc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là hậu phương lớn đối với tiền tuyến. Sự đóng góp to lớn của tỉnh Hà Tĩnh đã được Nhà nước ghi nhận, khi phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho 100% các huyện, thị xã của tỉnh.

Bước vào thời bình, tiếp tục phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất trong kháng chiến, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực khắc phục những hậu quả nặng nề của chiến tranh, từng bước xây dựng đời sống mới. Công trình thủy lợi xây hồ Kẻ Gỗ là một trong những nỗ lực tạo điều kiện tưới tiêu, chống hạn cho vùng đất phía Nam tỉnh Hà Tĩnh, làm thay đổi diện mạo vùng đất và đời sống của nhân dân trong những năm đầu đi lên chủ nghĩa xã hội trên cả nước. Khi bước vào công cuộc đổi mới, đặc biệt từ khi tỉnh Hà Tĩnh được tái lập -

năm 1991, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực vươn lên, chủ động, sáng tạo hoạch định chủ trương đúng đắn, đạt được những thành tựu khá toàn diện và đồng đều trên các lĩnh vực, thể hiện rõ nét nhất là Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”. Đây là cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, gắn với quá trình đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, đạt được những thành tựu nổi bật. Sau 10 năm thực hiện, các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới đều đạt trước thời hạn 2,5 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, đến năm 2020 đã có 201 xã đạt chuẩn (chiếm 88% tổng số xã; sau sáp nhập xã, có 154/182 xã đạt chuẩn, chiếm 84%); có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (huyện Nghi Xuân, Can Lộc đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới); 3 huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới⁽⁹⁾. Tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ chọn thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, bão lụt lớn, biến động thị trường, đặc biệt là sự cố môi trường biển, từ một tỉnh nghèo,

(8) Xem: *Lịch sử Việt Nam 1965 - 1975: Taylo trả lời phỏng vấn báo “Tin Mỹ và thế giới”*, ngày 27-11-1972, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002, tr. 98

(9) Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX: *Báo cáo chuyên đề “Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả, bền vững; phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, gắn với phát triển đô thị”*, ngày 22-4-2020

điểm xuất phát thấp, Hà Tĩnh đã vươn lên đứng trong tốp các tỉnh dẫn đầu khu vực⁽¹⁰⁾. Từ một địa phương nông nghiệp lạc hậu, tỉnh Hà Tĩnh đã trở thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới. Những đóng góp quan trọng, những thành tích nổi bật của tỉnh Hà Tĩnh trong dòng chảy của lịch sử dân tộc đã hun đúc nên những truyền thống quý báu; những giá trị của nó không chỉ thể hiện niềm tự hào, lòng tự tôn của người Hà Tĩnh, mà còn là nền tảng và động lực quan trọng để nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy, thực hiện khát vọng phát triển quê hương giàu đẹp trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Phát huy ý chí tự lực, tự cường, tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực bứt phá để thực hiện khát vọng vươn lên

Sau hơn 35 năm đổi mới toàn diện, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến khó lường; các nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị điên cuồng chống phá; ảnh hưởng lớn của thiên tai, biến đổi khí hậu, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã và đang tác động ngày càng gay gắt đến sinh mệnh và đời sống của toàn dân. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khi xác định “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”⁽¹¹⁾ đã biến mục tiêu đó trở thành động lực to lớn để toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện ước vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu. “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, lòng nhân ái,

tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội và khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc”⁽¹²⁾, được Đảng xác định là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đó không chỉ là tầm nhìn chiến lược, mà còn là trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam trong thế kỷ XXI.

Đối với Hà Tĩnh, đứng trước thời cơ phát triển lớn sau 30 năm tái lập tỉnh, với vị trí nằm trên trục giao thông chiến lược Bắc - Nam, liên kết vùng giữa các tỉnh bắc miền Trung, sự kết nối Vũng Áng với Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan..., thực hiện khát vọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh bảo đảm, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”⁽¹³⁾. Để thực hiện được mục tiêu đó, bước sang chặng đường

(10) Quy mô nền kinh tế tăng gấp 95 lần, đứng thứ 31 cả nước, thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ; GRDP bình quân đầu người tăng hơn 100 lần, thu ngân sách nội địa tăng hơn 190 lần; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 giảm còn 3%.

(11), (12) *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 35, 47

(13) Tỉnh ủy Hà Tĩnh: *Báo cáo chính trị số 467-BC/TU*, ngày 12-10-2020, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

mới, tỉnh Hà Tĩnh phải giải quyết, nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức lớn: Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu; nguồn lực dành cho đầu tư phát triển còn hạn chế; biến đổi khí hậu, dịch bệnh nói chung, đặc biệt là đại dịch COVID-19 nói riêng có tác động sâu rộng, mọi mặt đến phát triển kinh tế, đời sống người dân và ngày càng khó dự báo. Các phần tử cơ hội chính trị, cực đoan, cấu kết với các thế lực thù địch tiếp tục kích động chống phá, gây tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, tiếp tục phát huy giá trị những truyền thống vẻ vang của tỉnh là một trong nhiệm vụ quan trọng để khơi dậy lòng tự tôn, niềm tự hào, tạo ra những động lực mới trong mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh để đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện khát vọng phát triển quê hương phồn vinh, hạnh phúc.

Để hiện thực hóa những mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, với những khâu đột phá như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đề ra, cần tập trung vào những nội dung sau:

Một là, tăng cường giáo dục những giá trị truyền thống vẻ vang của quê hương đối với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục những giá trị truyền thống đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục truyền thống không chỉ qua sách vở, trong chương trình các cấp học, mà còn cần phải thực hiện trong toàn xã hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với những nội dung được nghiên cứu một cách thấu đáo, hình

thức phong phú và phương pháp tiếp cận đa dạng. Thực hiện nhiệm vụ này là để cho thế hệ trẻ tự thân thấy cần phải tìm hiểu, thấm thấu những giá trị lịch sử mà các thế hệ ông, cha mình đã tạo dựng. Từ đó, thế hệ trẻ tự xác định được mục đích, động cơ hành động đúng đắn và nỗ lực để xứng đáng với niềm tự hào, lòng tự tôn của quê hương, đất nước trong điều kiện mới.

Hai là, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, trước hết là hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Để khơi dậy và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, sau khi nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, các cấp, các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước. Đây là một trong những biện pháp quan trọng để khơi dậy nguồn lực trong mọi tầng lớp nhân dân. Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy quyền làm chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Không chỉ đa dạng hóa phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, mà còn cần chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...; từ

đó, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, huy động sự đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Ba là, quán triệt quan điểm “dân là gốc” trong hoạt động của hệ thống chính trị.

Từ thực tiễn lịch sử, Đảng đã tổng kết: “Đảng ta có đường lối chính trị đúng đắn được nhân dân ủng hộ, có đội ngũ cán bộ và đảng viên tiên phong chiến đấu, gắn bó chặt chẽ với nhân dân. *Quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân đã trở thành nguồn sức mạnh và truyền thống vô cùng quý báu của cách mạng Việt Nam*”⁽¹⁴⁾. Do vậy, trong bối cảnh mới, với yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng lớn, để khơi dậy khát vọng của mọi tầng lớp nhân dân, mọi chủ trương của Đảng bộ tỉnh phải xuất phát từ lợi ích hợp pháp, nguyện vọng cơ bản, chính đáng của nhân dân; luôn bám sát thực tiễn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân, kịp thời giải quyết những tâm tư, phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Từ đó, chủ trương của Đảng bộ tỉnh sẽ biến thành hành động cách mạng của quần chúng, phù hợp với khát vọng của nhân dân.

Bốn là, “xây dựng các cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân Việt Nam”⁽¹⁵⁾.

Trọng trách của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Hà Tĩnh là từ những giá trị truyền thống mà các thế hệ cha anh đi trước tạo lập được, cấp ủy và chính quyền các cấp củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, để mỗi người dân Hà Tĩnh thực sự là một chiến sĩ trên mặt trận xây dựng và bảo vệ

quê hương. Không những thế, để khơi dậy mọi nguồn lực, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh lịch sử mới, mọi chủ trương của Đảng bộ và chính quyền tỉnh phải bám sát quan điểm: Thực sự coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển để đề ra các cơ chế, chính sách trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Năm là, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong điều kiện mới, Đảng bộ tỉnh cần quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đó là: Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực... Từ đó, Đảng bộ tỉnh sẽ hội đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và sự tin cậy của quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững. □

(14) *Văn kiện Đảng toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, t. 50, tr. 81

(15) *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd*, t. 1, tr. 47